



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขที่รับ ๑๒๔๗
วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๐๔๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี
เลขที่ ๒๑ ๑๕๓๕
วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๐๒

ที่ ศธ ๐๕๐๑(๑)/ว ๒๐๑๗

ถึง มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด/กำกับทุกแห่ง/สถาบันวิทยาลัยชุมชน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกา (ฟูลไบรท์) Ref: 2017/311C ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัย ๓ โครงการประจำปี ๒๕๖๑ หากผู้สนใจเข้าร่วมสมัครชิงทุนสามารถเข้าไปดูรายละเอียด และกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ [www.application.fulbrightthai.org](http://www.application.fulbrightthai.org) ส่งมายังมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกา ภายในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

ทั้งนี้รายละเอียดสามารถ download file ได้จาก [www.mue.go.th](http://www.mue.go.th) (เว็บไซต์เก่า) หัวข้อประชาสัมพันธ์ : ข้อมูลเผยแพร่ หัวข้อย่อย สืบค้นหนังสือเวียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

รศ.ดร.รองอธิการบดี อำนวยการ  
 ๑. ศกค. แห่งการรับสมัครชิงทุน  
 การวิจัยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกา  
 ๒. เพื่อไปจดหมาย และขอข สจพ.  
 จำเริญการ

พ.ศ. ๒๕๖๐  
 อธิการบดี  
 อธิการบดี



สำนักอำนวยการ  
 โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๒๓๗/๙  
 โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๒๔-๒๖

ศิริดา เรือง  
 อ. เรือง

๑๙ ก.ย. ๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

✓ ๑. เพื่อโปรดทราบ

๒. เพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควรมอบ ๑๗๑๕๐๑๖๖ โปรดทราบ

ดร. อำนวยการ

ศิริดา เรือง อธิการบดี

ศิริดา เรือง ๑๗๑๕๐๑๖๖

๑๕ ก.ย. ๖๐

Ref: 2017/311c

31 สิงหาคม 2560

เรื่อง **รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัย 3 โครงการประจำปี 2561**  
เรียน **คุณสุภัทร จำปาทอง**  
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
สิ่งที่ส่งมาด้วย **ระเบียบการ**

สกอ.  
วันที่ 25 8 18  
วันที่ 12 ก.ย. 2560 9.41

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟูลไบรท์) กำลังเปิดรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้นจำนวน 3 ประเภท ดังต่อไปนี้

**ประเภทที่ 1: ทุน Fulbright- Junior Research Scholarship Program (JRS)** จำนวน 5 ทุน (สำหรับนักวิจัยภายใต้โครงการฟูลไบรท์จำนวน 2 ทุนและสำหรับนักเรียนทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกภายใต้โครงการฟูลไบรท์ – สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจำนวน 3 ทุน) เพื่อวิจัยเป็นระยะเวลา 6 เดือนในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

**คุณสมบัติของผู้สมัคร:** ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย เป็นอาจารย์ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกชั้นปีที่สองขึ้นไปในมหาวิทยาลัยภายในประเทศ มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และมีผลคะแนน IBT TOEFL อย่างน้อย 71 หรือ TOEFL ITP 525 หรือ CU-TEP 75 คะแนนขึ้นไป สามารถนำมายื่นสำหรับการคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น และได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดหากได้รับการพิจารณาคัดเลือกโดยได้รับจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่สหรัฐฯ แล้ว

**ประเภทที่ 2: ทุน Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS)** จำนวน 3 ทุน (สำหรับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทางวิชาการและในการทำการวิจัยขั้นสูง) เพื่อทำการวิจัย บรรยายทางวิชาการเป็นระยะเวลา 3-6 เดือน ในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

**คุณสมบัติของผู้สมัคร:** ผู้สมัครต้องเป็นอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยหรือนักวิจัย มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาเอก มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี มีประสบการณ์ทางการสอนหรือวิจัยอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไปในระดับมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า (ไม่รวมระยะเวลาศึกษาต่อ) และสามารถสอนหรือวิจัย หรือทำกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐฯ ตามระยะเวลาที่กำหนดโดยได้รับจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่สหรัฐฯ แล้ว

**ประเภทที่ 3: ทุน Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program (USAS)** จำนวน 1 ทุน โดยคัดเลือกผู้สมัครไม่เกิน 2 คนไปแข่งขันต่อในระดับภูมิภาค ทุนนี้เป็นทุนให้อาจารย์ ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศหรือหน่วยงานราชการ นักวิจัยชั้นแนวหน้า ผู้ที่ทำงานองค์การ/หน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐบาล ไปทำงานวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและสหรัฐอเมริกา (U.S.-ASEAN Relationship) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

**คุณสมบัติผู้สมัคร:** ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัคร สุขภาพดี มีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานที่ดีเยี่ยม มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี เป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านความสัมพันธ์อาเซียนและสหรัฐอเมริกา

**สาขาที่รับสมัครสำหรับทั้ง 3 ประเภท:**

หัวข้อวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การเมือง เศรษฐกิจ การค้า กฎหมาย วัฒนธรรมหรือการศึกษา ส่วนการบรรยายนั้น หัวข้อควรเกี่ยวกับสังคมไทยในแง่มุมต่างๆ เช่น ศิลปะสมัยใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา หรือ บทบาทของประเทศไทยในภูมิภาคแถบนี้ ทั้งนี้ ทุกหัวข้อที่เสนอควรจะเป็นการเน้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐฯ ด้วย

**จุดเด่น:**

- ผู้สมัครสามารถเสนอโครงการขอรับทุนเพื่อไปทำการวิจัยในด้านต่างๆ สำหรับงานวิจัยที่ตนสนใจ มีความเชี่ยวชาญหรือตามสายงาน และไปในสถาบันที่ตนเห็นเหมาะสม และได้รับสถานะนักวิจัยภายใต้โครงการฟูลไบรท์ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา
- ผู้รับทุนได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์ที่จัดโดยมูลนิธิ เพื่อการศึกษาและการวิจัยในสหรัฐฯ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น Pre-departure Orientation Program และกิจกรรมนานาชาติที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนทุนและนักวิจัยภายใต้โครงการฟูลไบรท์ระหว่างอยู่ในสหรัฐฯ เช่น Occasional Lecturer Program, Enrichment Program รวมทั้งการสร้างเครือข่ายกับศิษย์เก่าฟูลไบรท์ชาวอเมริกันในรัฐต่างๆ ที่ทำการวิจัย
- ผู้รับทุนจะได้รับเงินเดือนพร้อมด้วยตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยวิจัยและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

ผู้สนใจสมัครชิงทุน สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ [www.application.fulbrightthai.org](http://www.application.fulbrightthai.org) พร้อมทั้งพิมพ์ใบสมัครที่กรอกออนไลน์เรียบร้อยแล้วส่งมาที่ มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน ภายในวันที่ **19 ตุลาคม 2560** สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ [www.fulbrightthai.org](http://www.fulbrightthai.org) หรือ ติดต่อ คุณธลิสลา ที่ 0-2285-0581-2 ต่อ 107

จึงเรียนมา เพื่อโปรดพิจารณาเป็นต้นและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจได้สมัครทุนดังกล่าว จักขอบคุณยิ่ง

กนก  
ผู้อำนวยการ  
นางสาว  
ไม่ดัดเนิ

## รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัยและการสอน Fulbright Thai Visiting Scholar Program และทุน Fulbright-Junior Research Scholarship Program ประจำปี 2561

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟูลไบรท์) กำลังเปิดรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้นจำนวน 2 ประเภท ดังต่อไปนี้

**ประเภทที่ 1: ทุน 2018 Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS)** จำนวน 3 ทุน (สำหรับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทางวิชาการและในการทำการวิจัยขั้นสูง) เพื่อทำการวิจัย บรรยายทางวิชาการเป็นระยะเวลา 3-6 เดือน ในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

**คุณสมบัติของผู้สมัคร:** ผู้สมัครต้องมีเป็นอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยหรือนักวิจัย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปี ณ วันที่มีได้รับสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาเอก มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไปในระดับมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า (ไม่รวมระยะเวลาศึกษาต่อ) และสามารถสอนหรือวิจัย หรือทำกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐฯ ตามระยะเวลาที่กำหนดโดยได้รับจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่สหรัฐฯแล้ว

**ประเภทที่ 2: ทุน 2018 Fulbright- Junior Research Scholarship Program (JRS)** จำนวน 5 ทุน (สำหรับนักวิจัยภายใต้โครงการฟูลไบรท์จำนวน 2 ทุนและสำหรับนักเรียนทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกภายใต้โครงการฟูลไบรท์ – สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจำนวน 3 ทุน) เพื่อวิจัยเป็นระยะเวลา 6 เดือนในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

**คุณสมบัติของผู้สมัคร:** ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย เป็นอาจารย์หรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกชั้นปีที่สองขึ้นไปในมหาวิทยาลัยภายในประเทศ มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และมีผลคะแนน คะแนน iBT TOEFL อย่างน้อย 71 หรือ TOEFL ITP 525 หรือ CU-TEP 75 คะแนนขึ้นไป สามารถนำมายื่นสำหรับการคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น และได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดหากได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้รับจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่สหรัฐฯแล้ว

### สำหรับทุนทั้ง 2 ประเภท

**สาขาที่รับสมัคร:** หัวข้อวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การเมือง เศรษฐกิจ การค้า กฎหมาย วัฒนธรรมหรือการศึกษา ส่วนการบรรยายนั้น หัวข้อควรเกี่ยวกับสังคมไทยในแง่มุมต่างๆ เช่น ศิลปะสมัยใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา หรือบทบาทของประเทศไทยในภูมิภาคแถบนี้ ทั้งนี้ ทุกหัวข้อที่เสนอควรจะเป็นการเน้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐฯ ด้วย

### จุดเด่น:

- ผู้สมัครสามารถเสนอโครงการขอรับทุนเพื่อไปทำการวิจัยในด้านต่างๆ สำหรับงานวิจัยที่ตนสนใจ มีความเชี่ยวชาญหรือตามสายงาน และไปในสถานที่ที่ตนเห็นเหมาะสม
- ผู้รับทุนได้รับสถานะนักวิจัยภายใต้โครงการฟูลไบรท์ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากนานาชาติ โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา
- ผู้รับทุนได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์ที่จัดโดยมูลนิธิ เพื่อการศึกษาและการวิจัยในสหรัฐฯ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น Pre-departure Orientation Program และกิจกรรมนานาชาติที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนทุนและนักวิจัยภายใต้โครงการฟูลไบรท์ระหว่างอยู่ในสหรัฐฯ เช่น Occasional Lecturer Program, Enrichment Program รวมทั้งการสร้างเครือข่ายกับศิษย์เก่าฟูลไบรท์ชาวอเมริกันในรัฐต่างๆ ที่ทำการวิจัย
- การอำนวยความสะดวกด้านวีซ่า การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ และการประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมสำคัญต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ทำการวิจัยในสหรัฐฯ โดยองค์กรมาตรฐานนานาชาติ
- การสร้างและขยายเครือข่ายทางวิชาการนานาชาติที่มีคุณภาพและยั่งยืนกับสถาบันชั้นนำและนักวิจัยที่มีชื่อเสียงในสหรัฐฯ ซึ่งจะนำมาสานต่อในสถาบัน/องค์กรได้
- การเพิ่มบุคลากรที่จะมีมุมมองที่เป็นสากลทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ

ผู้สนใจสมัครชิงทุน สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ [www.application.fulbrightthai.org](http://www.application.fulbrightthai.org) พร้อมทั้งพิมพ์ใบสมัครที่กรอกออนไลน์เรียบร้อยแล้วส่งมาที่ มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน ภายในวันที่ **19 ตุลาคม 2560**

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ [www.fulbrightthai.org](http://www.fulbrightthai.org) หรือ ติดต่อ คุณเธลีส่า ที่ 0-2285-0581-2 ต่อ 107